

CÁC CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021



# KHOA KHOA HỌC KINH TẾ

<http://hse.ru/admissions>  
<http://economics.hse.ru/en/>

Lorem ipsum  
Facebook: [intereconHSE](#)  
Twitter: [@HSE\\_eng](#)  
Instagram: [@pokrovkahse](#)



# KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ (TIẾNG ANH)

Mục tiêu của chương trình là chuẩn bị cho sinh viên nền tảng nghiên cứu trong giới học thuật, các cơ quan chính phủ, các công ty tư nhân và các trung tâm phân tích kinh tế. Sinh viên tốt nghiệp chương trình Kinh tế ứng dụng được trang bị kỹ năng dự báo và phân tích các kết quả của việc quyết định trên nhiều lĩnh vực của chính sách công hoặc chính sách công ty. Chương trình nghiên cứu cung cấp kiến thức toàn diện về lý thuyết kinh tế và các phương pháp để thực hiện việc nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm nâng cao, chuẩn bị cho sinh viên cho sự nghiệp học tập trong tương lai.

# CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (TIẾNG ANH)

Chương trình tập trung vào việc nghiên cứu lý thuyết đương đại và thực tiễn toàn cầu liên quan đến tài chính doanh nghiệp, cũng như kiến thức nền tảng trong tất cả các lĩnh vực tài chính và kinh tế nhằm đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp có nhiều lựa chọn nghề nghiệp. Các cựu sinh viên của chúng tôi hiện đang làm việc tại các công ty tư vấn hàng đầu, ngân hàng đầu tư, công ty tư vấn M&A, quỹ đầu tư, các công ty trong lĩnh vực thực địa ốc và các trung tâm nghiên cứu.

Đội ngũ giảng viên của chúng tôi bao gồm các học giả hàng đầu của Nga, các giáo sư từ các trường đại học phương Tây và các chuyên gia tài chính từ các công ty quốc tế lớn nhất. Chỉ trong hai năm, sinh viên đã có thể xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp riêng với sự hỗ trợ và hướng dẫn của chúng tôi.

# CỰU SINH VIÊN

*Edoardo Alberti đến từ Ý*

*Tốt nghiệp chuyên ngành Chiến lược Tài chính Doanh nghiệp, Chương trình bằng kép với trường Đại học Erasmus (Rotterdam, Hà Lan) năm 2018*

“Tôi thật sự thích không khí ở đây: các giáo sư luôn tràn đầy cảm hứng và các sinh viên thật sự rất tài năng. Học kỳ đầu tiên trôi qua thật khó khăn, nhưng tôi đã dần quen với nhịp độ học tập và bắt đầu tận hưởng những trải nghiệm ở HSE vào học kỳ thứ hai. Bên cạnh việc học và cuộc sống xã hội bận rộn, tôi cũng cố gắng đảm bảo một công việc thực tập bán thời gian. Chương trình này tại HSE mang đến cơ hội tuyệt vời để nhận bằng thứ hai từ một trường đại học đối tác Châu Âu.”





# THẠC SĨ PHÂN TÍCH KINH DOANH (ONLINE, TIẾNG ANH)

Sinh viên được cung cấp các khái niệm và phương pháp tiên tiến về phân tích kinh doanh và báo cáo chiến lược dựa trên các nguyên tắc của tài chính tái tạo, chủ nghĩa tư bản toàn diện và nâng cao việc tạo ra giá trị cho các bên liên quan tài chính và phi tài chính.

Các lĩnh vực trọng tâm của chương trình Thạc sĩ Phân tích Kinh doanh tương ứng với các năng lực mới mà các nhà tuyển dụng xuyên quốc gia tìm kiếm trong nền kinh tế tri thức và sự phát triển bền vững của các quốc gia và công ty trong những thời điểm không chắc chắn. Chương trình học bao gồm các chủ đề sau trong phạm vi toàn cầu: các xu hướng mới trong phân tích tạo ra giá trị liên quan đến các nguồn vốn phi tài chính của một công ty, sự tiết lộ của họ, cũng như các chiến lược kiểm toán và đảm bảo

## CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG NGA VÀ TIẾNG ANH

- Kinh tế nông nghiệp
- Mô hình thống kê và Khoa học tính toán
- Phân tích thống kê trong kinh tế
- Thị trường tài chính & Tổ chức tài chính
- Phân tích kinh tế, online

## CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG KÉP VÀ TRAO ĐỔI

Trải nghiệm quốc tế là một phần không thể thiếu trong chương trình giảng dạy của chúng tôi. Một phần của các khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Các chương trình trao đổi và các chương trình mùa hè cho phép sinh viên của chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với quốc tế. Các chương trình cấp bằng kép với các trường đại học xếp hạng hàng đầu châu Âu cho phép sinh viên sau khi hoàn thành thành công cả hai chương trình được nhận bằng của HSE và bằng đại học châu Âu.

UNIVERSITÉ PARIS 1  
PANTHÉON SORBONNE

Lancaster  
University



ERASMUS  
ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM  
SCHOOL OF ECONOMICS

ĐỂ ĐĂNG KÝ VUI LÒNG TRUY CẬP  
[HSE.RU/ADMISSIONS](https://hse.ru/admissions)

UNIVERSITÉ DU  
LUXEMBOURG





AMOSCOW



[HSE.RU/ADMISSIONS](http://HSE.RU/ADMISSIONS)

# LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐĂNG KÝ?

**Thời gian đăng ký online từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 01 tháng 7 ([hse.ru/admissions](http://hse.ru/admissions)). Chúng tôi khuyến khích bạn nộp đơn sớm để được ưu tiên xem xét tài trợ học bổng. Dựa trên thành tích học tập, ứng viên sẽ được cấp học bổng toàn phần hoặc bán phần. Tất cả các ứng viên nên chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn qua Skype.**

## **Năm học dự bị tiếng Nga**

Sinh viên quốc tế được cung cấp tới 15 tháng học chuyên sâu để cải thiện các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản, tập trung vào lĩnh vực học thuật đã chọn (nhân văn, kinh tế hoặc kỹ thuật) và thích nghi với môi trường giáo dục mới. Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện để được giảm 25% các chương trình cấp bằng.

## **Chi phí liên quan**

Học phí và lệ phí chương trình sau đại học: 195.000 - 390.000 Rúp (khoảng 2.500 - 5.000 USD) mỗi năm học; tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại trong thành phố và giải trí khoảng 700 USD hàng tháng.